



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๐๗๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุรเสนา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๗) กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์การให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นและของเด็กและเยาวชน
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แบบสำรวจความคิดเห็น จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยความร่วมมือของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มูลนิธิรักประเทศไทย และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม เรื่องการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ภายใต้โครงการเสริมพลังเยาวชนเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงเท่าเทียม (Empowering Our Youth : Access to SRHR and Family Planning for All) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ไปพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน (Line Official Teen Club) ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของกลุ่มเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดกระบวนการสำคัญเชิงคุณภาพในการบริการสุขภาพในวัยรุ่นและเยาวชนมากยิ่งขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ทั้งในและนอกระบบ นักเรียน นักศึกษา นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ขอให้ท่านแจ้งบุคลากรประชาสัมพันธ์ นักศึกษาในสังกัดของท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก QR Code ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๕-๖๗

(นางสาวบัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbi_nfedc@nfe.go.th

“เรียนดี มีความสุข”

แบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ การให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
ภายใต้โครงการเสริมพลังเยาวชนเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(Empowering Our Youth: Access to SRHR and Family Planning for ALL)

**ขอเชิญเยาวชนร่วม
ตอบแบบสอบถาม**

**รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์
การให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น**

**แบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ การให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
ภายใต้โครงการเสริมพลังเยาวชนเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(Empowering Our Youth: Access to SRHR and Family Planning for ALL)**

หมายเหตุ ผู้ที่สามารถตอบกลับแบบสอบถามได้คือ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์